

ผวาหน้าท่วมจ่อกรุง เออีรังสิต เร่งสูบน้ำระบาย24ชม.

พืชพายุฝนถล่มต่อเนื่อง 21จังหวัดอ่วมทะเลักท่วม

กทม.ผวา มวลน้ำจากกรุงเก่าไหลเอ่อรังสิต
เร่งสูบน้ำออกตลอด 24 ชม. ปก.แจ่งน้ำท่วม
แล้ว 21 จังหวัด ขณะเขตอุตสาหกรรม 3
แห่ง เสี่ยงน้ำท่วม ด้าน **◆ อ่านต่อหน้า 9**

ฝนถล่ม □ **ต่อจากหน้า 1**
“กบินทร์บุรี” ชาวบ้านฮือปิดถนน ยื่นเสนอ
เปิดประตูน้ำ 3 แห่ง หลังทอนสภาพน้ำขังไม่ไหว
“ปลอดภัย” ไร้เคลียร์สำเร็จ ตั้งวอร์รับมือแล 24
ชม. ขณะที่ นายกฯ “ยิ่งลักษณ์” ซึ่ปีนี้น้ำน้อย
กว่าปี 54

จากกรณีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่
จังหวัดภาคอีสานและภาคกลาง ส่งผลให้เกิด
น้ำท่วมหนักในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งบางแห่งอยู่ใน
เขตเศรษฐกิจ การสัญจรถูกตัดขาด ทางหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและทหาร ได้
เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ตามที่ได้เสนอข่าวมา
แล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 23 ก.ย.
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงสถานการณ์
อุทกภัยว่า ขณะนี้เกิดสถานการณ์อุทกภัย

ใน 21 จังหวัด 114 อำเภอ 496 ตำบล 4,025
หมู่บ้าน 164,551 ครัวเรือน 604,788 คน
ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7
จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ กาฬสินธุ์
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และ
บุรีรัมย์ ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก
พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ภาคกลาง
7 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ สระบุรี ลพบุรี
กาญจนบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา
และอ่างทอง ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่
ปราจีนบุรี และสระแก้ว ภาคใต้ 1 จังหวัด
ได้แก่ ชุมพร ซึ่ง ปก.ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดวางแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบภัยเชิงรุกครอบคลุมทุกมิติ จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ทำหน้าที่
อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหา พร้อมร่วมกับ

ส่วนราชการอื่น ๆ
○ **ป้องกัน 3 นิคมเสี่ยงน้ำท่วม**

ด้าน นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.
อุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ นายวีรพงศ์
ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) เร่งติดตามพื้นที่นิคม เขต
สวนอุตสาหกรรมทุกแห่ง ที่คาดว่า จะได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วมมีปัญหอะไรบ้าง โดย
เฉพาะนิคมอุตสาหกรรมใน จ.พระนครศรี
อยุธยา และ จ.ปทุมธานี ที่ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อปี 54 แม้จะมีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำแล้ว
แต่ยังเหลือนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ที่
ยังก่อสร้างเขื่อนกันน้ำ คืบหน้าเพียง 30%
เท่านั้น เบื้องต้นจึงให้ กนอ. ขนย้ายแนว
ป้องกันน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว สำรองไว้ที่นิคมดัง
กล่าวแล้ว

สำหรับแนวกันน้ำแบบขนย้ายเคลื่อนที่
เร็ว ขณะนี้เก็บอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ลาดกระบัง และสมุทรสาคร สามารถกันน้ำได้
ยาวกว่า 20 กิโลเมตร จึงได้สั่งการให้ขนย้าย
แนวป้องกันดังกล่าวมาไว้ที่นิคมที่มีความเสี่ยง
ก่อน เบื้องต้นได้รับรายงาน 3 แห่งที่อาจอยู่ใน
จุดเสี่ยงคือ สหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
(โฮตล) ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.ปราจีน
บุรี ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงคือ นิคม
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรีนั้น ยืนยันว่าจะไม่
ได้รับผลกระทบแน่นอน แต่ก็ได้ให้ติดตาม



จ.ปราจีนบุรี



จ.ปทุมธานี



จ.กำแพงเพชร

▲ **ท่วมหนัก...**ที่ จ.ปราจีนบุรี (ภาพซ้าย) ชาวบ้านตำบลกบินทร์บุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม รวมตัวปิดถนนสายสุวรรณศรเพื่อเรียกร้องเร่งแก้ปัญหา ขณะที่ปทุมธานีน้ำเอ่อท่วมหลายพื้นที่ (ภาพกลาง) ส่วนกำแพงเพชรน้ำซัดถนนขาด (ภาพขวา)

รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมใด ขึ้นร้องขอความช่วยเหลือ หรือข้อเสนอมาตรการที่ กนอ. และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมั่นใจว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะที่น้ำวิกฤตกังวลใด ๆ

○ **รถไฟวิ่งถึงสี่ขรภูมิ**

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯได้ประกาศ

ปิดทางในช่วงสถานีลำโรงทาบ-ห้วยทับทัน ระหว่าง สทล.476/9-478/9 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 56 ไปแบบไม่มีกำหนด หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดกระแสน้ำไหลบ่าท่วมรางรถไฟ และพัดหินร่องรางจนไม่ปลอดภัยต่อการเดินขบวนรถไฟ นอกจากนี้ในวันที่ 23 ก.ย. ยังประกาศงดขบวนรถสายอุบลราชธานี ขบวนรถเร็วที่ 145 (รถไฟฟรี) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และขบวนรถเร็ว 139 ขณะที่ขบวนรถ

ด่วนที่ 87 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เดินรถได้ถึงปลายทางแค่สถานีสี่ขรภูมิ จ.สุรินทร์ เท่านั้น โดยไม่มีบริการขนถ่ายผู้โดยสาร ส่วนขบวนรถสายหนองคาย ที่ต้องเดินขบวนรถที่ต้องผ่านจุดน้ำท่วมจะต้องเปลี่ยนเดินขบวนรถเลี่ยงไปทางชุมทางบัวใหญ่-แก่งคอย ต่อไปจนถึงสถานีหนองคาย โดยผู้โดยสารสามารถนำตัวมาเปลี่ยนการเดินทางหรือติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่นายสถานีรถไฟทุกแห่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท 1690 ตลอด

24 ชั่วโมง

○ น้ำท่วมผ่านถนนไม่ได้ 3 สาย

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักในหลาย ๆ พื้นที่ 13 จังหวัด ทำให้ถนนทางหลวงเสียหายกว่า 27 สายทาง ซึ่งในจำนวนนี้มีเส้นทางที่เสียหาย แต่ประชาชนในพื้นที่ยังใช้สัญจรผ่านไปได้ 24 สายทาง และมีสายทางที่ได้รับความสะดวกทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ 3 สายทาง ได้แก่ เส้นทางในนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 201 หินหล่อง-ด่านขุนทด ท้องที่อำเภอด่านขุนทด ช่วง กม.ที่ 37-38 ระดับน้ำสูง 45 ซม. ดังนั้นเพื่อความสะดวกให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้ทางของ

ทางหลวงชนบท เส้นทางปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3627 โลกหอม-คลองแห่ ท้องที่อำเภออินทร์บุรี ช่วง กม.ที่ 3-4 ระดับน้ำสูง 50 ซม.ให้หลีกเลี่ยงไปใช้ทางหลวงชนบทแทน และ จ.สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ลำน้ำชี-สุรินทร์ ท้องที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ช่วง กม.ที่ 163-164 ระดับน้ำสูง 80 ซม.ให้ใช้ทางหลวงชนบทแทน โดยสอบถามสายด่วนกรมทางหลวง ตลอด 24 ชั่วโมง 1586

○ “อุซางิ” ถล่มจีนดับ 25 ศพ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน อ้างอิงรายงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศไทย (ซีซีทีวี) ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 25 ศพ ในมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของประเทศ สืบเนื่องจากอิทธิพล

ของซูเปอร์ไต้ฝุ่น “อุซางิ” ในจำนวนนี้น้อยกว่า 13 ศพ อยู่ที่เมืองซานเหว่ย ซึ่งเป็นจุดที่พายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมื่อวันอาทิตย์ ด้วยความเร็วลมศูนย์กลางที่สูงถึง 175 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ พายุไต้ฝุ่นอุซางิ ซึ่งมีกำลังรุนแรงเทียบเท่าพายุเฮอริเคนระดับ 4 ตามมาตรวัดระดับพายุ “ซัฟเฟอร์-ซิมป์สัน” เคลื่อนตัวเข้าถล่มฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ศพ ก่อนเคลื่อนตัวต่อมายังไต้หวัน ทำให้ทางการต้องสั่งอพยพราษฎรกว่า 3,300 คนในพื้นที่เสี่ยงทางตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม พายุเคลื่อนตัวผ่านฮ่องกงแล้วมุ่งหน้ามาถล่มภาคใต้ของจีนโดยตรง

○ “บินไทย-แอร์เอเชีย” บินปกติ

นายสมรรถ พุ่มอ่อน ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและเหตุการณ์วิกฤติ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ สายการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ได้ทำการบินไปยังฮ่องกง และมาเก๊าได้ตามปกติแล้ว หลังจากประสบปัญหาพายุอุซางิ ด้าน นายทศพล แบมเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า สายการบินแอร์เอเชียได้ให้บริการเที่ยวบินไปฮ่องกง 3 เที่ยวบิน มาเก๊า 4 เที่ยวบิน เส้นเงิน 1 เที่ยวบิน และ กวางโจว 1 เที่ยวบินเป็นปกติอีกครั้ง

○ นายกฯ ยืนยันน้อยกว่าปี 54

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดขณะนี้ ว่า



จ.พิษณุโลก



จ.นครสวรรค์



จ.ศรีสะเกษ

ท่วมหนัก...สภาพบ้านเรือนประชาชนและถนนหนทางถูกน้ำท่วมอย่างหนักในหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือและอีสาน

ทำให้การจราจรในหลายเส้นทาง ตลอดจนเส้นทางรถไฟสายอีสานถูกตัดขาดใช้การไม่ได้ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

สถานการณ์ปีนี้ต่างจากปี 54 ในปี 54 ปริมาณน้ำโดยรวมมีเยอะมาก ไหลลงมาจากทางเหนือ แต่สำหรับปีนี้ ปริมาณน้ำเกิดจากพายุและมรสุมต่าง ๆ โดยลงมาได้เขื่อน ทำให้พื้นที่ตอนล่าง และภาคอีสานบางส่วนได้รับผลกระทบ แต่ปริมาณน้ำในเขื่อนยังสามารถกักเก็บไว้ได้ เมื่อถามย้ำว่าคิดว่าน้ำจะมาถึงพื้นที่ กทม.หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า น้ำท่วมขังคงมีอยู่ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการระบาย ซึ่งเราคงต้องสำรวจตามท่อและคลองต่าง ๆ ถ้ามีการขุดลอกกันตลอดเวลาก็ไม่น่าจะมีการท่วมขังนาน

ส่วนกรณีที่มีการคัดค้านการก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เขื่อนแม่วงก์ก็ถือว่าอยู่ในแผนการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องลงไปปรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว ดังนั้นจะได้ถือโอกาสนี้รวบรวมความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลกระทบและหารือร่วมกัน

○ “มาร์ค” พร้อมลงพื้นที่แก้ท่วม

ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วงประชาชนในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จึงประสานไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่น้ำท่วม และสาขาพรรค นำบุคลากรของพรรคเข้าไปดูแลประชาชนอย่างเร่งด่วน ก่อน ซึ่งในวันที่ 24 ก.ย. นี้ ตนเองและคณะจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วม ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วย

○ ปลอดไวต์วอร์มตุ้ม 24 ชม.

ทางด้าน นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม ตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นในหน่วยงานของตัวเองและส่งตัวแทนมาที่ศูนย์บัญชาการ (ซึ่งเกิด คอมมานด์ เซ็นเตอร์) ของสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ภายในทำเนียบรัฐบาล เพื่อตั้งเป็นวอร์มตุ้มติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 เดือน เนื่องจาก ขณะนี้สถานการณ์อยู่ในระดับถึงวิกฤติ

□ อ่านต่อหน้า 18

ฝนถล่ม

□ ต่อจากหน้า 9

○ เร่งผันน้ำเจ้าพระยาลงทะเล

นายปลอดประสพ กล่าวอีกว่า กรมชลประทานได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมหลากในหลายจังหวัดภาคกลาง โดยจะเน้นการระบายลงเจ้าพระยาเป็นหลัก เนื่องจากยังรับน้ำได้และเป็นทางออกทะเลที่เร็วที่สุด ซึ่งได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งตามจังหวัดรอบนอก และปริมาณชล เช่น จ.นนทบุรี และในคลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงที่ จ.ปทุมธานี เพื่อเร่งผันน้ำออกทะเลให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าสู่เดือน ต.ค.นี้ที่น้ำทะเลจะหนุนขึ้นสูง และจะทำให้ผันน้ำไม่ออก นอกจากนี้จะผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วนลงคลองชัยนาท-ป่าสัก แม่น้ำสุพรรณบุรี และแม่น้ำน้อย เพื่อแบ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกมา แต่จะเป็นแค่ส่วนน้อย เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งขณะนี้เริ่มช่วงฤดูเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากสัปดาห์นี้ไป ถ้าไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องเหมือนสัปดาห์ก่อนสถานการณ์น่าจะค่อย ๆ ดีขึ้น

○ ร้องเปิดประตูน้ำ 3 แห่ง

ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมตามจังหวัดต่าง ๆ เริ่มที่ จ.ปราจีนบุรี โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีกลุ่มชาวบ้านเขตเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมกว่า 50 คน รวมตัวกันปิดถนนสายสุพรรณศรี ทั้ง 2 ฝั่งการจราจร บริเวณเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พร้อมนำเก้าอี้ และปูนเกาะกลางถนน มาทำการปิดกั้นผิวจราจร ทำให้รถไม่สามารถผ่านไปมาได้ เพื่อเรียกร้องให้ นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผวจ.ปราจีนบุรี เปิดประตูน้ำทั้ง 3 แห่ง คือ ประตูน้ำเพชรเอม ต.วังตาล อ.กบินทร์บุรี ซึ่งเป็นประตูน้ำหลักที่อยู่ใต้ อ.กบินทร์บุรี ประตูน้ำตะกุดอ้อม (วังทะเล) ต.วังตาล อ.กบินทร์บุรี และประตูน้ำบางกระพ้อใหญ่ ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นการลดระดับน้ำในเขตเทศบาลตำบลกบินทร์บุรีหลังต้องทนกับสภาพน้ำท่วมขัง ซึ่งบางแห่งสูงกว่า 1-2 เมตร ทั้งนี้ นายปลอดประสพ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กบอ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมพร้อมเข้าเจรจากับกลุ่มชาวบ้านโดยยอมรับเงื่อนไขด้วยการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 แห่งขึ้น 30 เซนติเมตร เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่ท่วมขังหลังจากพบว่ามีระดับสูงกว่า 1.20 เมตร ส่วนจะเปิดเพิ่มหรือลดลงนั้นให้เป็นดุลพินิจของทาง ผวจ.ปราจีนบุรีต่อไป

○ ภาคกลางน้ำเริ่มท่วมสูง

ส่วนที่ จ.กำแพงเพชร ชาวบ้านทุ่งตาพุก หมู่ที่ 4 ต.อ่างทอง และ หมู่ 2 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ล่าสุดกระแสน้ำในคลองธรรมชาติท่วมสูงและไหลแรง จนกีดขวางถนนในพื้นที่ ต.วังทอง ได้รับความเสียหายเส้นทางขาด ยาวกว่า 5 เมตร ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนต้องใช้เส้นทางสายอื่น

ที่ จ.พิจิตร สถานการณ์น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ และน้ำป่าจากเทือกเขาวังทอง จ.พิษณุโลก ได้หลากเข้าท่วมพื้นที่วังพูนทรายทับคล้อ ไหลหลากเข้าสู่คลองมุ้งหมักเข้าเมือง

ที่ จ.สระบุรี ได้เกิดฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังในเทศบาลตำบลวิหารแดงสูงกว่า 30 เซนติเมตร ทำให้พื้นที่เศรษฐกิจได้รับความเสียหาย ประชาชนต้องเร่งเก็บของขึ้นพื้นที่สูง ขณะที่ จ.สุพรรณบุรี แม่น้ำท่าจีนเพิ่มระดับสูงขึ้นเข้าท่วมถนนสายสุพรรณบุรี-บางปลาหมอ สายเก่า วัดมเหยงคณ์ ในพื้นที่ ต.ท่าระหัด อ.เมือง แล้ว 20 เซนติเมตร ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำต่างได้รับความเดือดร้อนกว่า 80,000 ครอบครัวยังคงทาง ปก.จังหวัด ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว ในส่วนของที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีน้ำท่วมหลากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะใน อ.บางบาล พบว่ามีน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางรายต้องเลี้ยงลูกหลานท่ามกลางน้ำท่วมขัง อีกทั้งช่วงน้ำหลากยังได้พัดพาเอาขยะเน่าเหม็นลอยเข้าบ้านจนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

○ เดือดร้อนพายเรือเก็บของ

ขณะที่วัดอัมพวา หมู่ที่ 1 ต.บางหัก อ.บางบาล ที่ถูกน้ำท่วมหลากทั้งวัดนั้นพระสงฆ์ยังประสบปัญหาเรื่องเรือที่ใช้บิณฑบาตและยังต้องช่วยกันพายเรือไปจนเอาโต๊ะหมู่บูชา และข้าวของภายในอุโบสถขึ้นที่สูง ส่วนที่บริเวณทิศใต้ของวัดไชยวัฒนาราม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา ได้กั้นเขื่อนดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางนายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร ได้กำชับเฝ้าระวังพร้อมเตรียมกระสอบทราย 3 หมื่นใบไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย ส่วนที่ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนั้น น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อเข้าท่วมแล้วในช่วงเวลาเย็นไปจนถึงเช้ามืด เนื่องจากเป็นช่วงที่น้ำขึ้นสูง แต่ชาวบ้านมีการเตรียมตัว เร่งขนทรัพย์สินไว้ในที่สูงจนหมดแล้ว ส่วนที่ จ.ปทุมธานี ชลประทานจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนว่า ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูง ทำให้ชุมชนตลาดบางเดย อ.สามโคก ถูกน้ำท่วมขังแล้ว สถาน

ที่ราชการหลายแห่งในพื้นที่ต้องเร่งนำกระสอบทรายมาถ่วง และนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำที่ขังออกไปเป็นการด่วน

○ น้ำไหลจ่อท่วม“รังสิต”

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองเปรมรังสิตเหนือ หมู่ที่ 1 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ว่า ทางเจ้าหน้าที่ชลประทานต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คลองเปรมประชากรที่รับน้ำมาจาก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยการปิดประตูระบายน้ำและทำการสูบน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 เครื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน ซึ่งเป็นการสูบน้ำลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อสูบน้ำออกสู่อ่างเก็บน้ำเจ้าพระยาอีกช่วงหนึ่งบริเวณวัดเทียนถวาย ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำในคลองรังสิตได้เพิ่มระดับสูงขึ้น ทำให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองด้านถนนซ่อมสร้างเริ่มได้รับความเดือดร้อนแล้ว โดยน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน บริเวณหมู่ที่ 1 ต.บางพูน อ.เมือง กว่า 100 หลังคาเรือน ซึ่งทางเทศบาลตำบลบางพูน ได้นำกระสอบบรรจุทรายมาทำแนวกันน้ำหลากท่วมแล้ว ขณะที่ศาลเจ้าพ่อหลวงซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านถูกน้ำไหลท่วมแล้วสูงกว่า 60 เซนติเมตร.

○ อีสานอ่วมท่วมหลายแห่ง

สถานการณ์น้ำท่วม ที่ จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด น้ำลดลงแล้ว 50 เซนติเมตร หลังจากถูกน้ำป่าเทือกเขาพังเหยไหลบ่าลงมาล้นอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน ส่วนที่ จ.สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ได้เร่งผันน้ำในอ่างเก็บน้ำลำพอก อ.ศีขรภูมิ ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากพื้นที่

อ.สังขะ อ.ศรีณรงค์ และ อ.เมืองบางส่วน ลงสู่พื้นที่ อ.สำโรงทาบ และ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เนื่องจากมีปริมาณน้ำท่วมเอ่ออีกเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำที่ท่วมในพื้นที่ อ.ศีขรภูมิ เริ่มลดระดับลงแล้ว อย่างไรก็ตาม จ.ศรีสะเกษ กลับมีน้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.ภูสิงห์ ไหลท่วมลงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จนสูงกว่า 10 เซนติเมตร ชาวบ้านไม่ทันได้เตรียมตัวจึงถูกน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะที่ ปก.จังหวัดออกแจ้งเตือนพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว 18 อำเภอ ส่วนที่ จ.สระแก้ว ระดับน้ำคลองพระสะทึง ยังคงไหลแรงจนพัดเอาสะพานข้ามคลองขาดหลายแห่ง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถอพยพทางรถยนต์ได้ ต้องอาศัยเรือท้องแบนเท่านั้น

○ เปิดศูนย์อพยพชั่วคราว

ด้าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้เปิดศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้ว จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ 1. หอประชุม อ.เมืองศรีสะเกษ 2. สำนักงานอบจ.ศรีสะเกษ (หลังเก่า) 3. หอประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 4. โรงเรียนเทศบาล 2 และ 5. โรงเรียนเทศบาล 6 (มิ่งเมือง) โดยชาวบ้านบางส่วนอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่ทางเทศบาลฯ จัดเตรียมไว้บนที่สูงบริเวณริมถนนใกล้จุดน้ำท่วมด้วย พร้อมทั้งได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ คอยอำนวยความสะดวกปลอดภัย และได้จัดเตรียมอาหาร ยา วัคซีนโรค ไว้สำหรับผู้อพยพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว.